

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ CHO CÁN BỘ KIỂM TRA

❖ **Minh Ngọc**

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc. Góp phần vào kết quả trên, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ đã ban hành 387 văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trong đó có Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về “Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Bộ là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra. Nhờ đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cấp ủy, UBKT các cấp đã cụ thể hóa để thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 394 tổ chức đảng và 3.439 đảng viên; giám sát 275 tổ chức đảng và 2.223 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 470 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giám sát 244 tổ chức đảng và 1.125 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên và đã kết luận, thi hành kỷ luật 4 đảng

viên. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 99 đảng viên bằng các hình thức: Khai trừ 8, cảnh cáo 12, cách chức 2, khiển trách 77 trường hợp.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đáng chú ý là công tác kiểm tra, giám sát của đại đa số chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, qua đó giúp chi bộ nhận xét đánh giá, xếp loại đảng viên chính xác, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cấp chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ vẫn còn một số tồn tại: Một



số cấp ủy và UBKT cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa đồng đều, có nơi còn chưa chú trọng. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp còn hạn chế. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là kiêm nhiệm trong bối cảnh công tác chuyên môn rất nhiều và ngày càng nặng nề. Có cán bộ chưa nắm vững các quy định, quy trình, thể thức tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, dẫn đến quá trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đôi khi lúng túng, không bài bản. Việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của một số đảng ủy, chi ủy và UBKT trực thuộc chưa đạt yêu cầu về chất lượng và không bảo đảm thời gian theo quy định, gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu để báo cáo lên cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm. Cụ thể là cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tổ chức, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp đủ về số lượng, chất lượng,

trong đó chú trọng về chất lượng nhân sự tham gia UBKT các cấp phải là những đồng chí có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có uy tín cao trong tổ chức đảng, có chính kiến và bản lĩnh chính trị vững vàng. Phải mở rộng giám sát để ngăn ngừa khuyết điểm từ lúc mới manh nha, không để khuyết điểm từ nhỏ trở thành lớn, khuyết điểm, vi phạm từ một người thành của nhiều người. Chú trọng phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” để phòng ngừa vi phạm; cũng như lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư của đảng viên.

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra chính là những tiền đề, cơ sở quan trọng để cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau Đại hội Đảng bộ, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động ban hành Quy chế làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát xuất phát từ thực tiễn, trong đó chú trọng đến những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm;

cùng với đó làm tốt công tác dự báo tình hình để luôn chủ động trong mọi tình huống.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 193 đảng viên (trong đó có 15 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng và 80 đảng viên (có 10 cấp ủy viên). UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 54 đảng viên (có 4 cấp ủy viên), giám sát 34 tổ chức đảng và 29 đảng viên (có 5 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản đầu nhiệm kỳ; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng, quản lý hệ thống sổ sách của tổ chức đảng; tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát của cấp trên,...

Sau Đại hội, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ được kiện toàn. Hiện nay, UBKT Đảng ủy bộ có 7 thành viên (1 đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Bộ kiêm Chủ nhiệm UBKT; 2 Phó chủ nhiệm UBKT trong đó Phó chủ nhiệm Thường trực là chuyên trách). 32 Đảng bộ cơ sở trực thuộc có 104 ủy viên UBKT; 1 Đảng bộ bộ phận và 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đều phân công

cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Bộ cũng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức 2 lớp tập huấn cho 400 lượt cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp, nhất là vào thời điểm đầu nhiệm kỳ và chú trọng đến những đồng chí tham gia lần đầu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong suốt nhiệm kỳ góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỷ cương, nghiêm minh, trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ”. Để làm tốt mục tiêu này, Đảng ủy Bộ, cấp ủy, UBKT các cấp đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là:

Một là, cấp ủy các cấp, nhất là cấp chi bộ tăng cường việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những quy định về kiểm

tra, giám sát, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nắm vững, tự giác chấp hành, từ đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hai là, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trách nhiệm của các tổ chức đảng, UBKT, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Ba là, cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc; giải quyết kịp thời những kiến nghị của các tổ chức đảng cấp dưới và định kỳ hằng năm, cuối nhiệm kỳ chủ trì, chỉ đạo việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở cấp mình.

Bốn là, UBKT các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt công tác

kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chú trọng, quan tâm việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đó góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, trong các đảng bộ, chi bộ. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường cán bộ đủ số lượng và bảo đảm chất lượng cho UBKT các cấp; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và toàn ngành. □